

นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

คว้ารางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีโอ ไอวาทกรรมหลวงตามหาบัว



วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิเสียงธรรม เพื่อประชาชน ประกาศผลโครงการประกวดผลงาน คลิปวิดีโอ ไอวาทกรรมหลวงตามหาบัว โดยผลงาน ของนายพันธน์พงษ์ มุลทา นักศึกษาสาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 4 (เทียบเข้าเรียน) ได้รับ รางวัลรางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีโอ ไอวาท กรรมหลวงตามหาบัว เรื่อง “บุญคุณพ่อแม่” จัดโดย มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ เผยแผ่ธรรมะ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการใช้เวลาว่าง ของนักศึกษา ให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสังคม เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาสื่อธรรมะ ออนไลน์ ที่เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา และ เยาวชนโดยทั่วไป และสุดท้ายเพื่อเพิ่มกำลังคน ในการพัฒนาผลิตสื่อธรรมะออนไลน์ ในรูปคลิป วิดีโอสั้น ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน

นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย อันดับ 1



วันที่ 6 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน หัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน หัวข้อ” มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing

Seasons Change Photo Contest” ช่วงฤดูร้อน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายวิสา อินทนู นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสาร ดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย อันดับ 1 (ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา) โดยใช้ชื่อ ผลงานว่า นวัตวิถีชาวบ้าน สถานที่ในการถ่ายภาพ อ่างเก็บน้ำแม่เมย



คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ “เสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อ
เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์”



วันที่ 2 มิถุนายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ “เสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสอนทำอาหาร “The best thai cookery school” โดยคณบดีได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฯ

การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเสริม และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร และการจัดทำสื่อ/คลิปวิดีโอ เพื่อการขายออนไลน์ วิทยากร โดย นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การทำหมู/ไก่สะเต๊ะ วิทยากร โดย เชพธนพล ปัญญา ตำแหน่ง ครูสอนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร “The best thai cookery school”



คณะกรรมการสันทนาการและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธี
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี



วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประจำปี 2566



ในพิธีมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี
นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา
กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
ณ อาคารแพฟิซัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้



คณะกรรมการสันทนาการและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถม
กสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2566
ครบรอบ 89 ปี



วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการสันทนาการและ
การสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2566
ครบรอบ 89 โดยคณบดีมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ์ บุคลากรและนักศึกษา คณะกรรมการสันทนาการ
และการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.อำนาจ ยศสุข
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์
ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทน
คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วย ดร.สมชาย เขียวแดง
นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในฐานะผู้แทนศิษย์เก่าทั่ว
ประเทศ และผู้แทนองค์กรนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา
คารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตร
แม่โจ้” ผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้



คณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมและอนาคต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาพอนาคตของบุคลากรในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยการทำ Foresight



วันที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมและอนาคต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาพอนาคตของบุคลากรในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยการทำ Foresight ณ ห้องประชุม Ic 311 ชั้น3 คณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี กล่าวรายงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาพอนาคตของบุคลากรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจและเห็นความสำคัญในการปรับตัวในการทำงานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และร่วมกันระดมความคิดเห็นในการกำหนดลักษณะพึงประสงค์ของบุคลากรในการหนุนเสริมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 ในการทราบแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อไป



โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับศูนย์การศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมและอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธิดารัตน์ โกมลวานิช ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรม อุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางและกำลังคนในประเทศที่ต้องการที่ส่งเสริมการพลิกโฉมสู่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่2"



รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยนำเสนอ Country Report หัวข้อ "GLOBAL
CITIZENSHIP EDUCATION THROUGH INNOVATION AND PARTNERSHIP: A
THAILAND CASE STUDY" ที่ประเทศญี่ปุ่น



วันที่ 7-14 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ASAIHL Thailand ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนำเสนอ Country Report หัวข้อ "GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION THROUGH INNOVATION AND PARTNERSHIP : A THAILAND CASE STUDY" ในงาน ASAIHL International Conference 2023 ครั้งที่ 154 ร่วมกับสมาชิก ASAIHL จำนวน 244 มหาวิทยาลัย จาก 25 ประเทศทั่วโลก ณ Soka University ประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมโครงการ IANCOP 2023 เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โดยมี อ.ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดิ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ประสานงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย กว่า 17 แห่ง ในการเข้าร่วมโครงการ ณ Tokyo Institute of Technology Soka university และ Tokai University ณ ประเทศญี่ปุ่น



สำหรับ Country Report เรื่อง "GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION THROUGH INNOVATION AND PARTNERSHIP: A THAILAND CASE STUDY" นั้น ได้นำเสนอกรอบแนวคิดการสอนด้านพัฒนาพลโลก ในประเทศไทย เครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ TikTok ร่วมกันทำงานโดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ชุมชนท้องถิ่น สื่อมวลชน ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน ตลอดจนคนพิการทางการมองเห็น และคนพิการทางการได้ยิน โดยใช้นวัตกรรมทางสังคม นวัตกรรมสื่อ นวัตกรรมการสอน และนวัตกรรมดิจิทัลมาช่วย ทั้งนี้ได้สรุปภาพรวมของระบบนิเวศการส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างพลโลกของประเทศไทยไว้อีกด้วย



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2566



วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้



กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ทั้งด้านการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร ที่ปรึกษาคณบดี คณาจารย์ บุคลากร พร้อมทั้งสโมสรนักศึกษาและรุ่นพี่ ให้การต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น



คณะกรรมการสหกิจและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day Maejo Green Heart & Smart University จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2566



วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการสหกิจและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day Maejo Green Heart & Smart University จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาใหม่ สาขาการสื่อสาร ดิจิทัล คณะกรรมการสหกิจและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ

กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน Big Cleaning Day Maejo Green Heart & Smart University เป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการหล่อหลอมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 88 สำหรับในส่วนของคณะกรรมการสหกิจและการสื่อสาร นักศึกษาใหม่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในคณะ ร่วมกับรุ่นพี่และบุคลากรทุกส่วนงาน เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

